



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ  
เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันบำบัดรักษา  
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความรู้  
ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
ได้ดำเนินการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ  
ข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กรมการแพทย์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของ  
บุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ๑๐๐ คน

ความรู้ความสามารถ ผลงานหรือประสบการณ์ ความประพฤติคุณธรรมและจริยธรรม  
บุคลิกภาพทั่วไป ทักษะคิดและแรงจูงใจ

วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ -สกุล
๑	๕๐๑	นางสาวกฤษ์ชญา เจริญธราพร
๒	๕๐๒	นางสาวนิชฎากุล ทรัพย์ประเสริฐ
๓	๕๐๓	นางสาวมนัญญา นภาศัพท์
๔	๕๐๖	นายพัทธนันท์ นาคไพจิตร
๕	๕๐๘	ว่าที่ ร.ต.หญิง พรรณีภา เสริมจุเคื้อ
๖	๕๑๑	นายวิชา เบ็ญจนิรัตน์
๗	๕๑๒	นางสาวสุธิษา สุวรรณทัฬ
๘	๕๑๓	นางสาวธัญนันท์ ทองสุข

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒  
ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๔. หลักฐาน และอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน

๔.๒ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๕. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากคะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล หากคะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากลำดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน

๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมการแพทย์จะประกาศรายชื่อผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ และทางเว็บไซต์ [www.pmnidat.go.th](http://www.pmnidat.go.th)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซึ่งถือว่ามีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคลครั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครของผู้สมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนดในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ หรือตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ ตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการแพทย์